

Số: 338 /PYQG-TCKT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

V/v Xây dựng và ban hành định  
mức chi phí giám định pháp y

Kính gửi: Bộ Y tế

Thực hiện Thông tư 34/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y, có hiệu lực từ ngày 08 tháng 5 năm 2015, thay thế Thông tư 114/2011/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2011. Trong những năm qua, việc thực hiện các quy định về phí giám định được tiến hành thuận lợi. Số thu phí đã đóng góp một phần quan trọng trong cơ cấu thu, chi ngân sách hàng năm của các đơn vị pháp y trong cả nước và đóng vai trò đáng kể hỗ trợ cho ngân sách nhà nước trong việc bù đắp chi phí giám định như mua sắm vật tư tiêu hao, đầu tư trang thiết bị và điều kiện làm việc để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giám định pháp y.

Giám định pháp y là một hoạt động đặc thù của ngành y tế, là một trong những chỗ dựa vững chắc cho cơ quan tố tụng để giải quyết các vụ án xâm phạm sức khỏe, tính mạng con người, đòi hỏi sự chuẩn xác, khoa học, không gây oan sai và không để lọt kẻ phạm tội. Do đó giám định pháp y ngày càng đòi hỏi phải sử dụng những trang thiết bị hiện đại như trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, máy giải trình tự gen (giám định ADN), các loại máy sắc kí khí, sắc kí lỏng (giám định hóa pháp), máy cất mẫu, kính hiển vi kĩ thuật số (giám định vi thể) v.v., cùng với đó là trình độ của cán bộ làm công tác giám định cũng phải không ngừng nâng cao. Việc đầu tư các trang thiết bị này cùng với công tác bảo trì bảo dưỡng, vật tư hóa chất tiêu hao hàng năm cần một khoản chi phí không nhỏ mà ngân sách nhà nước cấp chưa thể đáp ứng được.

Bên cạnh đó, hệ thống pháp y ở tuyến địa phương cũng nhờ nguồn thu phí giám định mà góp phần bảo đảm hỗ trợ ngân sách nhà nước thông qua Sở Y tế cấp hàng năm để các đơn vị hoạt động ngày càng có hiệu quả. Nguồn thu phí được sử dụng mua sắm dung môi hóa chất, vật tư và trang thiết bị phục vụ chuyên môn nên bước đầu củng cố cho hoạt động giám định pháp y ổn định, nhất là đối với những Trung tâm pháp y cấp tỉnh mới được thành lập. Để hoạt động giám định pháp y được thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, rất cần thiết có nguồn thu để bổ sung cho nguồn kinh phí khá hạn hẹp từ ngân sách nhà nước.

